

Ái Hữu Niên Trưởng,
KHÚC ĐẢN
không còn nữa

Theo lời thân nhân cho biết, tối ngày 27 tháng 02 năm 1999, Ái Hữu KHÚC ĐẢN thấy mệt nên đi nghỉ sớm; đến sáng hôm sau, con cháu trở lại thăm thì thấy AH Đản đã êm thắm ra đi.

AH ĐẢN mất ngày chủ nhật 28 tháng 02 năm 1999, tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Mão, tại Paris, hưởng thọ 97 tuổi, để lại 2 người con (1 trai, 1 gái), 6 cháu nội ngoại và 7 chắt.

Tin buồn đã được cấp thời thông báo đến các Ái Hữu Công Chánh năm Châu.

Tang lễ Ái Hữu ĐẢN đã được cử hành ngày 06 tháng 03 năm 1999. Lễ Truy điệu và nhập quan bắt đầu lúc 9 giờ tại Nhà quàn của một Bệnh viện tại Quận 17 Paris. Ái Hữu Lê Ngọc Thạch đã đại diện đoàn thể Công chánh trong buổi lễ này.

Sau đó, Linh cửu được chuyển đến Nghĩa trang Thiais ở phía Đông Nam Paris lúc 11 giờ, nơi đây có một khu đất được Toà Thị Sảnh Paris dành riêng cho Cộng đồng người gốc Đông Nam Á (Việt, Hoa, Lào, Khmer). Tại đây, các chị và ái hữu Công Chánh đã tề tựu để chào tiễn người Anh Cả, đồng thời với một số đồng đại diện các Đoàn thể Tôn giáo, Chính trị và Xã hội. Trong phần Lễ nghi trước khi Hạ huyệt, AH và chị Nguyễn Hữu Công mặc áo Cà sa tụng niệm phụ với vị Sư chủ trì để cầu mong anh linh người quá cố được an vui nơi chín suối.

Rồi AH Trương Như Bích nói mấy lời phân ưu với tang quyến, đại ý như sau:

“Trong thời gian gần 20 năm qua, anh em Công chánh chúng tôi sống nhờ nơi xứ lạ quê người, lúc đầu bơ vơ lạc lõng, nhưng rồi nhờ sự hoạt động tích cực và gương sáng của Người Ái Hữu Niên Trưởng, chúng tôi đã nối lại được tình thân hữu đoàn kết nồng nhiệt, đặc biệt qua những buổi họp mặt đông vui, chúng tôi thấy thực là may mắn. Ngoài sự may mắn, chúng tôi còn cảm thấy hãnh diện nữa, vì được sự dìu dắt của Người Anh Cả vốn từ một giòng họ đã cho nước Việt Nam nhiều nhân tài, trong đó có cả những vị Anh hùng dân tộc nữa (*).

Nay Ông Anh mất đi, để lại cho chúng tôi một niềm nhớ tiếc vô biên; chỉ có một điều an ủi, là từ nay Ông Anh chúng tôi lại xum họp vĩnh viễn với Bà Chị, mà từ hơn mười năm nay chúng tôi vẫn được Ông Anh cho biết là không hề nguôi thương nhớ”.

Sau Tang lễ, mọi người buồn rầu ra về dưới trời đông ảm đạm, sau khi đã đồng ý bãi bỏ buổi họp mừng Xuân đã ấn định trước đó vào ngày 14 tháng 03 năm 1999, để tưởng niệm Người Anh Cả.

Ngày chủ nhật 18 tháng 04 năm 1999, các chị và Ái Hữu vùng Paris lại có mặt tại Chùa Khánh Anh ở Bagneux để dự lễ thất tuần cầu niệm cho anh linh Người Ái Hữu Khả Kính siêu thoát.

Ái hữu KHÚC ĐẢN để lại một niềm trống trải khó bù đắp trong Cộng đồng Công Chánh chúng ta.

Ghichú: () Theo gia phả họ Khúc (khởi đầu từ thời Bắc thuộc), thì các vĩ nhân KHÚC THỪA DỤ, KHÚC HẠO và KHÚC THỪA MỸ là các đời thứ 4, 5 và 6, và AH KHÚC ĐẢN là đời thứ 39.*

Tường thuật: **AH ĐỖ HỮU HỨA**
và **AH TRƯƠNG NHƯ BÍCH**
(tháng 4, 1999)